

HỌC VÀ LÀM THEO BÁC TRONG ĐẢNG BỘ Bộ đội Biên phòng Nghệ An

DIỆP CHI

Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, bộ đội Biên phòng (BĐBP) là lực lượng chuyên trách, tuyến đầu. Những năm qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung, biện pháp công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nghiêm túc học tập

Đảng ủy BĐBP tỉnh Nghệ An đã tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, đồng bộ trong toàn tỉnh theo phương châm “cấp trên trước, cấp dưới sau”, “trong Đảng trước, ngoài Đảng sau”, “học tập đi đôi với làm theo”; phát huy tính gương mẫu, nêu gương của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh. Hằng năm, Đảng ủy lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, xếp loại cán bộ, đảng

viên, xem xét đề nghị thăng quân hàm, nâng lương, thi đua, khen thưởng và điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Hằng tháng, Đảng ủy duy trì nghiêm túc việc đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Theo đó, đầu tháng các đảng viên đăng ký nội dung học tập vào sổ để cấp ủy, chi bộ đóng góp ý kiến và theo dõi, cuối tháng cấp ủy chi bộ nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đã đăng ký của từng đảng viên (tại hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo hằng tháng của chi bộ); chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến, trong đó tập trung làm rõ những mặt làm được

và chưa làm được, nguyên nhân vì sao, sau đó cấp ủy tổng hợp ý kiến nhận xét, ghi vào Sổ đăng ký cá nhân, coi đây là căn cứ để đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác Hồ, làm cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm.

Đảng ủy đã triển khai Cuộc vận động Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới với các phong trào thi đua trong đơn vị và của địa phương. Từ đó, việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, nền nếp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong BĐBP tỉnh; làm cho cán bộ, đảng

viên, chiến sỹ nhận thức sâu sắc về giá trị to lớn của việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự tự giác trong tu dưỡng, học tập, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, chỉ huy các cấp có phẩm chất, đạo đức tốt, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Nhờ nghiêm túc triển khai thực hiện, trong lực lượng BDBP tỉnh Nghệ An đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả như: Phát hành Sổ đảng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện thống nhất trong BDBP tỉnh; “Bát cháo tình thương Biên phòng” của cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; nhận giúp đỡ các hộ nghèo, các cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa, con nuôi đồn Biên phòng...

Vận tròn trách nhiệm

Trước diễn biến phức tạp của tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực và trong nước, nhất là dịch COVID-19, BDBP tỉnh Nghệ An đã và đang tích cực, chủ động tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ,

quyết liệt, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đơn vị đã chủ động nắm, dự báo sát, đúng tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ; kịp thời tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp, đối sách trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý bảo vệ biên giới đúng, trúng, hiệu quả.

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đã căng mình trên biên giới để thực hiện nhiệm vụ tại các tổ, chốt, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, lây lan từ nước ngoài xâm nhập vào địa bàn. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ của BDBP tỉnh đã xung phong ở lại trực tết tại các tổ, chốt phòng, chống dịch. Đặc biệt có 11 đồng chí đã tình nguyện gác việc riêng của gia đình để tham gia phòng, chống dịch, trong đó có Trung úy Lê Đình Thành - Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã hoãn cưới để tham gia phòng, chống dịch, được Bộ Tư lệnh BDBP tuyên dương.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đóng quân ở nơi có địa hình rừng núi hết

sức hiểm trở, thời tiết khí hậu, khắc nghiệt, có nhiều khe suối và lối mòn qua lại biên giới. Đồn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 29,752 km đường biên giới tiếp giáp với huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Địa bàn đơn vị phụ trách gồm 2 xã Nậm Cắn và Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn gồm 4 dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú và Kinh sinh sống. Ngay từ khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19, đơn vị đã đề xuất và lập 7 chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 trấn giữ tại các vị trí xung yếu, hẻo lánh, đường mòn qua lại biên giới. Không kể nắng hay mưa, ngày hay đêm, rét buốt hay nóng bức, cán bộ, chiến sỹ thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra tại các khu vực đường mòn, lối mở nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, hoàn thành tốt nhiệm vụ “kép”: Quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát, quản lý biên giới, cán bộ, chiến sỹ đơn vị còn tích cực tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Để đồng bào dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, Đồn đã triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, bảo đảm yêu cầu

công tác phòng, chống dịch như: Phối hợp với địa phương tuyên truyền theo cụm dân cư và nhóm hộ gia đình; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh bằng 3 thứ tiếng Mông, Thái, Khơ Mú và tiếng phổ thông; tuyên truyền lưu động trên địa bàn và trên các ứng dụng mạng xã hội Zalo, Facebook, qua tài liệu trực quan, sinh động...

Trở lại Tri Lễ những ngày đầu tháng 3, bức tranh đời sống nơi đây đã thêm những gam màu tươi sáng. Bản Na Niếng, bản Huổi Mới, Cẩm, Liên Hợp... thêm vui bởi nhiều hộ đã thoát cảnh đói nghèo, nhà cửa khang trang dần mọc lên, những vườn quýt, vườn chanh leo mang lại thu nhập từ 30 đến 60 triệu đồng cho mỗi gia đình là khoản tiền mà trước đây bà con chưa bao giờ nghĩ tới. Niềm vui thể hiện rõ trong ánh mắt, nụ cười của mỗi người dân Tri Lễ khi mọi người được đón một mùa xuân trong điều kiện đủ đầy hơn. Có được thành quả đó không thể không kể đến những đóng góp thầm lặng, bền bỉ của các chiến sỹ Đồn Biên phòng Tri Lễ.

Là xã biên giới, Tri Lễ có 16 thôn, gồm 4 dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú và Kinh, cuộc sống của người dân Tri Lễ gặp rất nhiều khó khăn do các yếu tố tự nhiên, tập quán canh tác

lạc hậu. Một số bản vùng sâu, đặc biệt là khu vực giáp biên giới càng khó khăn hơn khi chưa có đường ô tô, điện và nước sạch sinh hoạt, nhiều hộ không có đất sản xuất, nhà ở tạm bợ, dột nát... Những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tri Lễ đã tích cực tham gia giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Đồng bào nơi đây nay đã quen thuộc với hình ảnh những chiến sỹ mang quân hàm xanh cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc hướng dẫn bà con chăm sóc vật nuôi, cây trồng và sửa sang nhà cửa. Gắn bó, sẻ chia cùng đồng bào với tất cả tình cảm và trách nhiệm là cách mà các chiến sỹ Đồn Biên phòng Tri Lễ học và làm theo Bác có hiệu quả nhất.

Nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi rừng trùng điệp, Đồn Biên phòng Châu Khê là lá chắn quan trọng trong việc quản lý 24 km đường biên giới Việt Nam - Lào và 5 cột mốc. Đồn hiện có 50 cán bộ, chiến sỹ, là đồn biên phòng duy nhất trong cả nước đang trong tình trạng “2 không” (không điện lưới quốc gia, không có điện thoại liên lạc, cả di động và cố định). Học Bác ở tinh thần vượt khó, trách nhiệm với nhân dân, dù gặp nhiều khó khăn trong công tác nhưng

các chiến sỹ biên phòng Châu Khê vẫn luôn vững đôi chân, chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, giúp đỡ người dân phát triển kinh tế. Hầu hết phụ nữ nơi đây không biết chữ, hoặc tái mù chữ. Đơn vị đã phối hợp với địa phương đến từng gia đình tuyên truyền, vận động chị em đến lớp học xóa mù chữ để mọi người đều biết đọc, biết viết. Đơn vị cũng đã tổ chức lớp học tình thương với người thầy mang quân hàm xanh đứng trên bục giảng dạy chữ cho bà con người Đan Lai, chủ yếu là phụ nữ và những người trung tuổi của cụm dân cư Khe Nóng, thuộc bản Châu Sơn - địa bàn giáp biên, địa hình hiểm trở, cuộc sống của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc, Đồn Biên phòng Châu Khê còn chủ động phối hợp với Vườn quốc gia Pù Mát và các lực lượng chức năng của huyện Con Cuông kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực biên giới và nắm bắt thông tin, ngăn chặn, xử lý các vụ vi phạm pháp luật (khai thác, tận diệt đánh bắt cá cũng như các hoạt động phi pháp khác) ở khu vực Đồn quản lý...

Với việc triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW, việc

(Xem tiếp trang 60)